



Chuyển đổi số - bắt kịp, đi cùng, vượt lên phát triển kinh tế - xã hội

(Tiếp theo trang 1)

các mặt hàng vải dệt xuất khẩu sang Nhật Bản; hàng tuần đều có sản phẩm xuất khẩu theo lịch hẹn. Trước khi xuất hàng, các sản phẩm của Công ty phải có các thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) do Sở Công Thương cấp, do vậy việc hoàn thiện các thủ tục trong thời gian nhanh nhất luôn được Công ty lưu tâm. Từ khi có bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, việc tiếp nhận và trả kết quả rất thuận lợi. Nếu như trước đây việc nộp hồ sơ phải có lịch hẹn, hồ sơ có sai sót, cần sửa chữa, bổ sung thì cán bộ phụ trách phải đi lại nhiều lần, thường mất thời gian chờ đợi, thêm nữa việc đi lại nhiều để dẫn đến giấy tờ bị thất lạc, lẫn lộn thì nay với sự giám sát các thủ tục hành chính,

quy trình tiếp nhận hồ sơ nhanh gọn, phần nhiều thủ tục trả trong ngày. Đặc biệt hơn nữa là từ năm 2018 đến nay, với hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, thủ tục hành chính được thực hiện qua cổng dịch vụ công trực tuyến, cán bộ phụ trách lĩnh vực này không mất thời gian đi lại, chỉ cần hoàn thiện hồ sơ trên máy tính, chuyển qua cổng dịch vụ công, mọi việc tiếp nhận hồ sơ, trả lời kết quả đều công khai, minh bạch, rất thuận lợi cho doanh nghiệp, hoàn toàn chấm dứt tình trạng phiền hà khi giải quyết thủ tục hành chính như trước kia.

Ông Nguyễn Viết Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho biết: Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sẽ chỉ cần ngồi nhà với thao tác trên máy tính hoặc điện thoại thông minh vẫn có thể hoàn thành giao dịch. Tình trạng phải đi đi lại lại

để giải quyết các thủ tục hành chính như những năm trước đã được cải thiện đáng kể. Có được kết quả này nhờ hiện nay 100% trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và huyện, thành phố sử dụng chung phần mềm hành chính công điện tử trong hoạt động quản lý, giải quyết thủ tục hành chính và tỉnh đã đưa vào sử dụng hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến từ năm 2018. Từ khi đưa cổng dịch vụ công đi vào hoạt động đã có hơn 4,4 triệu lượt truy cập, trung bình mỗi ngày hiện nay có khoảng 5.000 lượt truy cập để tìm hiểu về thủ tục hành chính và tiến hành giao dịch trực tuyến. Riêng năm 2021, các trung tâm của tỉnh và huyện đã xử lý 187.333 hồ sơ, số hồ sơ tiếp nhận của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức

độ 4 là 85.517 hồ sơ, qua đó nâng số lượng hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn 173.475 hồ sơ, đạt 92,61%.

Chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu trong tiến trình phát triển chung của xã hội, của đất nước và thế giới. Thái Bình muốn phát triển vươn lên mạnh mẽ thì phải đặc biệt quan tâm đến việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng thành tựu công nghệ mới vào tất cả các lĩnh vực theo yêu cầu nhiệm vụ và năng lực. Trong đó, cần tập trung vào 3 mục tiêu: nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp, các ngành; chuyển đổi phương thức, cách thức làm việc, trách nhiệm làm việc trên môi trường chuyển đổi số, trong đó bao gồm chuẩn hóa các quy trình và phương pháp làm việc; ứng dụng tối đa công nghệ mới để phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp...

Đổng chí NGŨ ĐỒNG HẢI,
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy



Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân làm các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Bầu tư hạ tầng đồng bộ phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

Nếu như chính phủ điện tử là chính phủ tin học hóa quy trình đã có, cung cấp trực tuyến các dịch vụ hành chính công đã có thì chính phủ số là chính phủ chuyển đổi số, đổi mới mô hình hoạt động, thay đổi quy trình làm việc, thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ, nhanh chóng cung cấp dịch vụ công mới. Để đẩy mạnh phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, những năm qua, Tỉnh ủy đã chỉ đạo, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ cải cách hành chính, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính quyền điện tử, xây dựng đô thị thông minh tỉnh Thái Bình. Ông Đỗ Như Lâm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Để hiện thực hóa việc xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, từ năm 2014 đến nay hạ tầng viễn thông và CNTT đã được tỉnh đầu tư xây dựng đồng bộ, sóng di động, mạng internet băng rộng cấp quang đã phủ 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; cơ sở hạ tầng phục vụ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước cơ bản được đầu tư với 100% cơ bản, đơn vị có mạng nội bộ, kết nối mạng

diện rộng của tỉnh và kết nối internet tốc độ cao; tỷ lệ trung bình máy tính/cán bộ, công chức đạt 100%... Bên cạnh đó, tỉnh cũng đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng dùng chung của tỉnh, hạ tầng các cơ quan đơn vị cũng như tích hợp các cơ sở dữ liệu đưa vào hoạt động. 4 hệ thống và phần mềm tích hợp là: Cổng thông tin điện tử tỉnh (http://thaibinh.gov.vn), Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (http://dichvucong.thaibinh.gov.vn), Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh (http://cSDL.thaibinh.gov.vn), Mạng văn phòng điện tử liên thông (http://mvp.thaibinh.gov.vn) đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, được kết nối với nhau, kết nối với hệ thống quốc gia và các bộ, ngành đem lại nhiều tiện ích cho các tổ chức và mỗi người dân khi cần khai thác và sử dụng.

Hiện nay, cả 4 hệ thống và phần mềm dùng chung của tỉnh đang được khai thác và sử dụng tốt không chỉ đáp ứng nhu cầu thông tin, giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân mà còn phục vụ đắc lực các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cùng với cổng dịch vụ công trực tuyến là nơi thực hiện chức năng một cửa trên môi trường mạng thì phần mềm Mạng văn phòng điện tử liên thông của tỉnh đang hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý văn bản và hỗ trợ điều hành của các cấp, ngành trên môi trường mạng hiện đã triển khai tới 763 cơ quan nhà nước các cấp, đạt tỷ lệ 100%; hoàn thành kết nối liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia. Tỷ

lệ văn bản trao đổi giữa các cấp, ngành... hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt tỷ lệ 98%. Tỷ lệ cơ quan thực hiện kết nối, liên thông từ cấp tỉnh tới cấp huyện, cấp xã đạt 100%. Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh cũng đã được xây dựng và hoàn thiện với 12 cơ sở dữ liệu đã đưa vào hoạt động và 8 cơ sở dữ liệu chuyên ngành đang hoàn thiện để đưa vào hoạt động trong giai đoạn tới. Cổng thông tin điện tử của tỉnh mỗi ngày có hơn 10.000 lượt truy cập tìm hiểu thông tin các lĩnh vực, cơ chế, chính sách liên quan đến Thái Bình.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực thiết yếu của tỉnh như an ninh trật tự, y tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp... cũng được ứng dụng CNTT sâu rộng. Cụ thể, ứng dụng CNTT trong tổ chức hội nghị trực tuyến tại các cấp, ngành; triển khai hệ thống camera thông minh thực hiện giám sát an ninh, giao thông; ứng dụng CNTT ngành y tế trong quản lý bệnh viện và trạm y tế xã, quản lý lưu trữ trực tuyến, dịch vụ hóa đơn điện tử... đã được phát triển mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh. Với những thay đổi nhanh chóng về hạ tầng CNTT và tích cực ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý, điều hành, tỉnh đang tiếp tục triển khai các giải pháp như: Trung tâm điều hành đô thị thông minh; Trục liên thông văn bản; Hệ thống thông tin báo cáo điều hành; các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành; giải pháp số hóa tài liệu, hồ sơ lưu trữ trực tuyến nhằm thúc đẩy nhanh hơn quá trình xây dựng chính quyền số.

(còn nữa)

THÀNH PHỐ

Tiêm vắc-xin tại nhà cho người yếu thể

Trong nỗ lực phủ kín vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân, với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", cùng với các đợt tiêm tại cơ sở y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Thái Bình đã triển khai hiệu quả các tổ tiêm lưu động tại nhà cho người yếu thể.

Năm nay đã ngoài 80 tuổi, tiền sử huyết áp cao, do vậy ông Nguyễn Đức Lung, tổ 1, phường Tiên Phong chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Được tổ tiêm lưu động tới tận gia đình thăm khám và tiêm vắc-xin, ông rất yên tâm. Ông chia sẻ: Ban đầu tôi thấy mình tuổi cao, lại có nhiều bệnh nên rất sợ phải tiêm vắc-xin; nhưng với sự tận tình tư vấn, thăm khám của các y bác sĩ, tôi rất yên tâm.

Dù rất nóng lòng được tiêm vắc-xin nhưng ở tuổi gần 80, bệnh tật đi lại khó khăn, gia đình lại neo người nên bà Trần Thị Hồng, tổ 6, phường Kỳ Bá không thể tự đến trạm y tế phường để tiêm vắc-xin theo lịch hẹn. Được tổ tiêm lưu động của thành phố đến tận nhà tiêm, có bác sĩ tư vấn cận kề bà thấy yên tâm hơn. Bà xúc động cho biết: Tôi rất cảm ơn các y bác sĩ đã tận tình, chu đáo đến tận nhà thăm khám sức khỏe và tiêm vắc-xin. Mặc dù đã được tiêm vắc-xin nhưng tôi sẽ luôn chủ động phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe của chính mình và cộng đồng.

Bà Hà Thị Thu Phương, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Thái Bình cho biết: Nhằm bảo đảm phủ kín vắc-xin đến mọi người dân, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố đã thành lập 3 tổ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại nhà

cho những người dân không thể đến địa điểm tiêm, mỗi tổ gồm 5 thành viên, là cán bộ Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế thành phố, cán bộ phường, xã và trạm y tế địa phương. Đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể về lịch tiêm cũng như vắc-xin phân bổ của từng xã, phường để triển khai thực hiện. Trước đó, UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, phòng, ban, đơn vị và các phường, xã rà soát, lập danh sách tiêm ngay cho các trường hợp chưa

tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Yêu cầu UBND các phường, xã chỉ đạo hệ thống chính quyền cơ sở, các thôn, tổ dân phố rà soát tất cả các gia đình trên địa bàn quản lý, lập danh sách các trường hợp từ 12 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1 và mũi 2 vắc-xin phòng Covid-19. Đặc biệt, rà soát người từ 18 tuổi trở lên là người có bệnh nền, người già, người mắc bệnh tâm thần, người khuyết tật đi lại khó khăn... chưa được tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Trung tâm Y tế thành phố cập nhật đầy đủ

số mũi đã tiêm trên hệ thống phần mềm tiêm chủng. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các phường, xã thành lập tổ tuyên truyền phối hợp cùng tổ trưởng tổ dân phố đến từng gia đình để thông tin, vận động người dân thực hiện tiêm chủng đầy đủ. Rà soát, lập danh sách các trường hợp để nghị tiêm tại nhà để tổ chức tiêm. Ông Bùi Văn Hiến, Tổ trưởng tổ 7, phường Tiên Phong chia sẻ: Thực hiện chỉ đạo của UBND phường, tổ dân phố tổ chức rà soát, tuyên truyền để những người chưa



Tổ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại nhà thăm khám sức khỏe cho người dân trước khi tiêm.

tiêm vắc-xin phòng Covid-19 thấy được lợi ích của việc tiêm vắc-xin. Toàn tổ còn 17 trường hợp chưa tiêm, là người khuyết tật, già yếu. Tổ dân phố đã lập danh sách gửi phường để có kế hoạch tiêm vét.

Là một trong những địa phương đi đầu về công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19, đến nay phường Kỳ Bá - một trong những phường đông dân nhất thành phố Thái Bình đã đạt tỷ lệ tiêm mũi 1 là 99,2%, mũi 2 là 97,74%, 100% thành viên tổ Covid-19 cộng đồng đã được tiêm mũi bổ sung. Phó Chủ tịch UBND phường Bùi Duyên Hương cho biết: Toàn phường còn 129 người chưa tiêm do có bệnh lý nền, già, bị liệt... UBND phường đã lập danh sách để nghị thành phố tiêm lưu động tại nhà cho 60 trường hợp bị liệt, không thể đi lại được, còn lại các trường hợp khác tiêm tại trạm y tế. Vừa qua phường đã phối hợp với tổ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại nhà của thành phố hoàn thành việc tiêm cho trường hợp bị liệt, không thể đi lại được, bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Nhờ quyết liệt trong chỉ đạo rà soát các đối tượng và linh hoạt các hình thức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 nên tỷ lệ tiêm vắc-xin trên địa bàn thành phố tăng nhanh, đặc biệt là mũi nhắc lại. Đến nay thành phố có 99,4% người từ đủ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 mũi cơ bản; tỷ lệ người từ đủ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi bổ sung, nhắc lại đạt trên 68%; 99,8% từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin, trong đó, số trẻ đã tiêm đủ 2 mũi cơ bản đạt 99,7%. Những nỗ lực, cố gắng của các cấp chính quyền trong phòng, chống dịch cũng như linh hoạt trong hoạt động tiêm vắc-xin đã góp phần tạo miễn dịch cộng đồng, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

TIÊM MŨI 3 BẰNG VACCINE AZTRAZENECA

CHO NGƯỜI ĐÃ TIÊM ĐỦ LIỀU CƠ BẢN BẰNG VACCINE PFIZER HOẶC MODERNA

Bộ Y tế vừa ban hành công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Cục Y tế, Bộ Công an, Cục Quản y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng về việc tiêm vaccine phòng Covid-19 liều cơ bản và liều nhắc lại.

VACCINE mRNA → **vaccine AstraZeneca** → **Liều nhắc lại (mũi 3)**

THỜI GIAN TIÊM TỐI THIỂU: 3 THÁNG SAU TIÊM MŨI CUỐI CÙNG CỦA LIỀU CƠ BẢN

MINH NGUYỆT infographics.vn